

ACE – บางครั้ง ก็คาดไม่ถึง

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... หรือถ้าจะหาความจริง หรือ ข้อมูลที่เชื่อถือได้ ยืนยันได้ ก็อาจจะหายไปนิด บางทีเราก็ต้องยอมรับ หรือก็ไม่ต้องรับมันให้ได้ว่า ในตลาดหุ้น(ไทย) ไม่มีอะไรที่เราๆ ท่านๆ หรือที่เรียกว่า คนนอก จะได้ก่อน จะได้อะไรที่เด็ดๆ... กว่าจะรู้อีกที ราคาหุ้นก็ไปไหนแล้ว ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลง เรามักจะ รู้ทีหลังเสมอ ทีหลังใครนะหรือ ก็ไม่รู้หรอก แต่เราจะเรียกเขาเหล่านี้แหละ ว่า กลุ่ม สمارท มันนี้ นั่นแหละ ยังไม่อยากจะใช้คำหรือวลีอะไรที่มันล่อแหลมไปกว่านี้ เพราะอย่างไรเสีย เราๆ ท่านๆ ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้ว หุ้นดี ๆ ก็ลงได้ เราก็ก็คิดว่า อ่อนตัวมาให้ ที่ไหนได้ ลงหนักเทหนักซะเราดีพื้นที่สวยงาม ของยอดดอย ไปนั่งชมวิวดูชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรืออาจจะนานกันได้เลยก็ด้วย... แต่บางครั้ง หุ้นไม่ดี หุ้นไม่น่าสนใจอะไร ราคาที่ขึ้น ขึ้นจากแหว จากกันทะเล พุงไปเกือบ ๆ ถึงดาวอังคาร พาให้คิดว่า ถ้าใครมีตัวนี้ไว้ คงจะรวยแน่ๆ แต่ก็นั่นแหละ เราก็ไม่รู้อีก คนที่มี คนที่รวย รวยแค่ราคา แต่ใช้ว่าจะรวยความมั่งคั่ง... เรามักจะได้ยินเสมอ ว่าคนนั้นเล่นตัวนั้นตัวนี้แล้วได้กำไร ซื้อตั้งแต่ราคาต่ำๆ มา ซื้อตั้งแต่ไม่ทันๆ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาได้ของดี หรือได้หุ้นดี ๆ แบบนั้นมาจากไหน... แต่ก็เชื่ออีกอย่างได้เลยครับ คงไม่ใช่รายใหญ่ๆ แน่ๆ ที่จะบอกแบบนั้น หรือคนที่เราอาจจะได้ยินมาอย่างนั้น คงไม่ได้มีหุ้นมากมาย ถึงขั้นมีความมั่งคั่ง... สิ่งที่เราต้องทำในตลาด หรือต้องทำในการเล่นหุ้น ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดก็ตาม สิ่งแรกที่จะต้องคิดไว้ก่อนคือ ถ้าเงินไม่มากพอนั้น จะต้องทำอะไรก็ได้ รักษาเงินไว้ให้ได้ และต่อมาคือ ต้องสร้างเงินให้กองเงยให้ได้... แต่จะวิธีไหนกันบ้างละ

ดูตามเกม... ได้หมด ไม่ว่าจะเกมขึ้นแรงๆ ต่อเนื่องเลย หรือ จะแกว่งๆ ออกข้างไปสักระยะ

แล้วก็รอเวลาผล่อๆ ก็กระชากขึ้นแรงๆ ใหม่... หรือถ้าจะเล่นเกมกดแบบ เลิก พอ อะไรนั้น ก็ต้องดูราคา

แนวรับ : ... 3.26-3.15 ราคาที่ยังน่าสน ห้ามหุด 3.10 ไว้

เป้าหมาย : ... 3.40-3.50 เป้าแรก และ เป้าต่อไปคือ 3.8-4.0

Price Chart...(ACE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ACE... จริงๆ แล้ว หุ้น ACE ออกอากาศ ในช่วงครึ่งแรกของวันศุกร์ แล้วพอเปิดตลาดบ่ายมานั้น ถ้าใครเห็นรูปแบบของกราฟ ยังไงเสีย ก็ต้องจัดไปตั้งแต่ ตอนเปิดตลาดครึ่งหลัง หรือช่วงเปิดตลาดบ่ายๆ เลย เรียกว่า หวังหอกลับบ้านกันไว้ก่อน แต่ถ้าคนที่ชอบเล่น แบบสั้นๆ ดีหัวเข้าบ้าน ก็อาจจะกะกินไปบางส่วนก็ได้ สำหรับสัปดาห์นี้ หากราคาไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 3.10 รูปแบบของการแกว่งตัว ก็ยังคงคาดหวังการขึ้นต่อไปได้จริงๆ แล้ว ที่กล่าวว่า เป้าแรก 3.40-3.50 นั้น อาจจะแค่คิดจะขายเท่านั้น หรือ ถ้าจะขาย ก็อาจจะขายไปแค่ บางส่วน แล้วอีกบางส่วน มองกันที่ 3.80-4.00 ต่อไป เพราะการขึ้น 3.50 ได้ ยังไงโอกาสก็จะขึ้นถึง 4.00 ได้